
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดกาญจนบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่   ณ ที่ว่าการอ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิข์องกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าทีแ่ละอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั
ปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขา กลุ่มเขา ป่าไม้และที่ราบลุ่มในเขตพ้ืนที่

ชลประทาน พ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับ ๓ ของประเทศ เนื้อที่  ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
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๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ ๗.๔ ล้านไร่ พ้ืนที่การเกษตร ๒.๕ ล้านไร่ พ้ืนที่จังหวัดอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๑๒๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม-บ้านโป่ง-
กาญจนบุรี อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร 
ประกอบด้วย ช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติ ประมาณ ๔๓ ช่องทาง  

อาณาเขต 
จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้  
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากและอุทัยธานี 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
เขตการปกครอง 
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕ ต าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน  

โดยมีอ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่ อพลอย อ าเภอพนมทวน  
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ ส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) 
เทศบาลต าบล ๔๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๒ แห่ง  

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกบัหนา้ที่และอ านาจของวุฒสิภา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจน
น าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และเริ่มกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกาญจนบุรีว่า จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ 
แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๘ ต าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ ๘๙๔,๕๕๘ คน 
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ส าหรับอ าเภอเลาขวัญเป็นอ าเภอที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  
มีพื้นที่เป็นดินเหนียว ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในด้านการเกษตร ท าไร่อ้อยไร่มันส าปะหลัง อาชีพรอง
ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงวัวเนื้อ วัวขุน นอกจากนี้ มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เย็บผ้า ทอผ้า และเครื่องปั้นดินเผา 
สภาพอากาศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ ามาเป็นเวลาหลายปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค  
ท่ีไม่เพียงพอ จึงน ามาสู่การด าเนินโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ 
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 สมาชิกวุฒิสภา 
๑. นายวิทยา ผิวผ่อง     รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง   
๒. นายลักษณ์ วจนานวัช    รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
๓. พลเอก ดนัย มีชูเวท     รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
๔. นางเบญจรัตน์  จริยธาราสทิธิ์   กรรมการ 
๕. พลเอก พิศณุ พุทธวงษ ์   กรรมการ 
๖. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล   กรรมการ 
๗. นายทววีงษ์ จุลกมนตร ี   กรรมการ 
๘. นายประมาณ สวา่งญาต ิ   กรรมการ 
๙. นายปัญญา งานเลิศ    กรรมการ 

๑๐. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่    กรรมการ 
๑๑. นายอนศุักดิ์ คงมาลัย   กรรมการ 
๑๒. พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล   กรรมการ 

ผู้ตรวจราชการหรือผูแ้ทน  
 ๑. นางสาวชนิดา จันทรนคร    ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
        ภาคกลาง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒. นายธีรยุทธ ส าราญทรัพย์    ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
        กระทรวงมหาดไทย  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน
ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยแบ่งออกเป็น ๗ ภาค ซึ่งเป็นนโยบายของศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่ต้องการจะให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภา 
และจากการที่สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว 
สมาชิกวุฒิสภาจึงลงพ้ืนที่พบประชาชนเพ่ือพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่   
ความต้องการหรือปัญหาอุปสรรคของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายที่วุฒิสภามีส่วน
อยู่นี้ เพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหรือดูแลในสิ่งที่ประชาชนต้องการได้ และเพ่ือจะได้น า
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ข้อมูลไปประกอบการท างานด้านนิติบญัญัตขิองสมาชิกวฒุิสภา ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นข้อเสนอ ค าแนะน า 
หรือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นคนกลางในการน าความคิดเห็นของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติหรือน าสู่การรับรู้ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน หรือพัฒนาจัดสรรให้ตามที่ประชาชนได้ให้ค าแนะน า ในขณะเดียวกันก็จะได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานจากข้อคิดเห็นตามที่ประชาชนระบุมา และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกระบวนการของ
คณะกรรมาธิการของวุฒสิภาซึง่มีอยู่ ๒๖ คณะ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในดา้นต่าง ๆ โดยคณะกรรมาธกิาร
จะประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องที่ประชาชนแจ้งมาส่วนราชการได้ด าเนินการไปอย่างไรบ้าง 
และสมาชิกวุฒิสภาจะได้น ามาเล่าให้ประชาชนได้รับทราบว่าสิ่งที่ท่านได้พูดคุยกับวุฒิสภาไปนั้น วุฒิสภาได้
น าไปแจ้งกับส่วนราชการที่เกีย่วข้องแล้ว มีความเห็นหรือแนวทางปฏิบัตอิย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้มาจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นครั้งที่ ๕ ในวันนี้ได้มาเยือนอ าเภอเลาขวญั เนื่องจากกรรมการผู้ประสานงานประจ าจังหวดักาญจนบรุไีด้
พิจารณาว่าอ าเภอเลาขวัญประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเป็นเมือง
เกษตรซึ่งน้ าเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชน จึงเป็นประเด็นที่จะน ามา
ปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่าจะช่วยกันท าให้มีแหล่งน้ าในอ าเภอเลาขวัญเกิดขึ้น
หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างไรบ้าง ส าหรับ
ประเด็นที่จะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในวันนี้ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ าและโครงการสร้าง
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ าศรีนครินทร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่เขื่อนศรีนครินทร์เพื่อรับฟังความเห็นจาก
ประชาชนรวมทั้งส่วนราชการมาแล้ว และส าหรับช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ จะลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลโครงการ
จัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ 

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ของ
คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะได้ติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการส าคัญท่ีก าหนดไว้เป็นวาระและมีความก้าวหน้าด้วยดีตามล าดับแล้ว ยังมีประชาชน
ท่ีน าเสนอประเด็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ประมวลมาน าเสนอ จ านวน ๔ ราย ได้แก่  
๑)  นายสถาพร บุญสมจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านพระเจดีย์สามองค์ และคณะ ๒) นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธาน
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ๓) นายวิโรจน์ กระต่าย ก านันต าบลหนองขาว และ ๔) นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ก านัน
ต าบลช่องสะเดา ซึ่งทั้ง ๔ ท่านได้เสนอปัญหาเรื่องที่ดินท ากินเหมือนกัน เนื่องจากอยู่อาศัยและท ามาหากิน
ในพ้ืนที่นั้นมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว แต่พ้ืนที่เหล่านั้นเป็นที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ  และไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
บางพ้ืนที่ก็เป็นพ้ืนที่ที่มีความทับซ้อน หรือเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งประชาชนได้ขอให้
วุฒิสภาให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าเรื่องนี้ควรด าเนินการผ่านกลไก
ของวุฒิสภา คือ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา รับไปด าเนินการหา 
แนวทางแก้ไข ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ 
ได้ข้อยุติว่า ปัจจุบันนี้เรื่องที่ดินท ากินรัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินโดยเฉพาะ ในส่วนกลางได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และมีคณะอนุกรรมการที่ส าคัญหลายชุด โดยชุดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  
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มี ๓ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ชุดที่ ๒ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และชุดที่ ๓ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และที่ส าคัญในระดับจังหวัดมีคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) เป็นกลไกส าคัญในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยและท ากิน  
ในที่ดินของรัฐมาเป็นระยะเวลานานให้ได้มีที่ดินท ากิน ซึ่ง คทช. จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
เพ่ือขับเคลื่อนการก าหนดพ้ืนที่ การจัดคนลงในพ้ืนที่ และการพัฒนาอาชีพ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่วนกลางเพ่ืออนุมัติต่อไป และจะน าไปสู่ข้อยุติของปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน ดังนั้น ขณะนี้จึงมีแนวทางที่
ชัดเจนในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับประชาชน ซึ่งไม่เพียงจังหวัดกาญจนบุรีแต่ยังรวมถึงจังหวัด
อื่นด้วยเช่นกัน จากการติดตามท าให้ทราบว่ามีความก้าวหน้าในพ้ืนที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของการก าหนดพ้ืนที่ การจัดคนลงพ้ืนที่ และการ
พัฒนาอาชีพพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ที่เป็นที่ดินของรัฐประเภทอื่น เช่น ที่ดินราชพัสดุของ
กรมธนารักษ์ เท่าที่ได้ติดตามยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าในส่วนที่เป็นที่ดิน
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ พ้ืนที่ป่า ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จะเชิญหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  
จะได้ประมวลเรื่องทั้งหมดแล้วท าข้อเสนอแนะต่อทางรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัด
กาญจนบุรีก็อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ในส่วนของวุฒิสภาก็จะด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินประเภทอื่นที่ไม่ได้อยู่ในป่าและมีความคืบหน้าน้อย เพ่ือท าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
ต่อไป 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเด็นที่ได้ลงพ้ืนที่ 
ครั้งที่แล้ว ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ ต้องขอบคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้รับทราบเรื่อง
สถานที่ก่อสร้างสะพาน ตลอดจนการตั้งงบประมาณการก่อสร้างไว้ในวงเงินประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งในรายละเอียดเห็นว่าน่าจะมีการด าเนินการ เพราะว่าโครงการสร้างสะพานได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัดแล้ว จึงเหลือเพียงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ซึ่งเป็นงบประมาณที่
ค่อนข้างสูง ความเป็นไปได้ในการด าเนินการจึงน่าจะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งจะต้องมีการหารือกันในเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องรับไปเสนอเป็นโครงการเพ่ือจัดสรร
งบประมาณต่อไป  

ในเรื่องของปัญหาช้างป่า ขอชมเชยคุณวสันต์ สุนจิรัตน์ ก านันต าบลช่องสะเดา รวมทั้งหัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ครั้งที่แล้ว คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลส าคัญ  
ประการหนึ่งว่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีการใช้โดรนตรวจหาช้างป่าบุกรุก ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ได้ถูกน าไปเป็น
ข้อปรึกษาหารือในการประชุมวุฒิสภาและเป็นช่องทางที่สมาชิกวุฒิสภาจะสามารถด าเนินการได้
นอกเหนือไปจากการตั้งกระทู้ถาม ซึ่งการปรึกษาหารือผ่านช่องทางดังกล่าวมีข้อดี คือ สมาชิกวุฒิสภาจะมี
เวลาในการหารือเพียง ๓ นาทีต่อคน แต่ทุกเรื่องส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการสรุป และ
ประธานวุฒิสภาจะมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นในเรื่องช้างป่านี้ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมไดม้ีหนงัสือตอบกลับมา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งประเดน็ท่ี
หารือไปมีรายละเอียดโดยสรุปว่า เนื่องจากได้รับข้อมูลจากในพ้ืนที่ว่าเมื่อจัดชุดเจ้าหน้าที่มาป้องกัน 



๖ 
 
ตรวจหาหรือขับไล่ช้างป่า โดยการท างานของคน ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกของ
ช้างป่าที่อาจจะเข้ามาบุกรุกได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะคนไม่สามารถท างานได้ ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น จึงเห็นว่า
การใช้โดรนตรวจจับช้างป่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะเห็นผลมากกว่า โดยสรุปคือรัฐมนตรีได้ชี้แจงมาวา่ ได้มีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโดรนอัจฉริยะส าหรับการใช้งานในทุกพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาช้างป่าบุกรุก 
โดยบรรจุไว้ในค าขอรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนปัญหาเรื่องช้างท าลายชีวิตและทรัพย์สินของ
เกษตรกรและประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ก าหนดแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย กรณีช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์และสร้างความเสียหาย โดยสามารถขอความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังวา่ด้วยเงนิ
ทดรองราชการช่วยเหลือหรือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับไปด าเนินการตามระเบียบแล้ว และมีการร่างระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ว่าด้วยการน าส่ง การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาเขตพันธุ์สัตว์ป่า 
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า นอกจากนั้นยังมีการตั้งโครงการก่อสร้างรั้ว
ป้องกันช้างแบบผสมผสาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางฉุกเฉิน การแก้ปัญหาทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่ ได้รับทราบปัญหา และรับทราบแนวทางเสนอแนะจากคนท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ แล้วน าไปผลักดันให้เกิดเหตุผลตรงนี ้ถือเป็นเรื่องดีที่ได้เริ่มตน้ แล้วน าไปสู่การแก้ไขปัญหากรณีช้างปา่
บุกรุกทั่วพ้ืนที่ประเทศไทย  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ในเรื่องปัญหาการจัดที่ดินท ากิน
ให้กับประชาชนที่บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้มีการพูดคุยกัน
ตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา เห็นว่าการจัดที่ดินท ากินให้กับประชาชนยังมีจุดอ่อนอยู่ ส่วนที่ ๑ คือการปรับทัศนคติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีความไม่เข้าใจนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนว่า โครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพ่ือที่จะจัดที่ดิน
ท ากินให้กับประชาชนที่บุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐให้ถูกต้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
ยังเห็นว่าจะต้องรักษาที่ดินไว้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อ านวยความสะดวกหรือไม่ได้หาช่องทางที่จะท าให้การ
จัดสรรที่ดินเกิดความส าเร็จ ซึ่งประเด็นนี้คงต้องให้ คทช. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดูแล
ที่ดินอยู่ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ส่วนที่ ๒ เป็นทัศนคติของประชาชน ที่คิดว่าการจัดที่ดินของรัฐจะได้
กรรมสิทธิ์เลย แต่ว่าทางส่วนราชการจะน าไปจัดสรรที่ดินแล้วจะเก็บค่าเช่า ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการ
จัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเงื่อนไขหลายโครงการแล้ว เช่น ที่ดิน  สปก. หรือ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม นิคมสร้างตนเอง สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น การจัดที่ดินดังกล่าวประชาชนที่
ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีความเห็นว่า เพราะเหตุใด  คทช. จึงจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ประชาชนในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ โดยอาจจะก าหนดเงื่อนไขไว้ให้เข้มงวดว่า ห้ามขายห้ามเปลี่ยนมือ
เพื่อให้เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือเก็บไว้ให้ลูกหลาน ส่วนที่ ๓ เป็นเรื่องของการปรับใช้ประโยชน์ของ 
ส่วนราชการ การประกาศเขตใช้ประโยชน์หรือการครอบครองการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ ในสมัย
โบราณไม่ได้มีพิกัดใด ๆ ไม่มีขนาดที่จ าเป็นพอที่จะระบุในรายละเอียด จึงใช้การประกาศเป็นการทั่ว ๆ ไป 
ตรงส่วนนี้จึงน่าจะต้องมีการปรับใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ต้องทบทวนความจ าเป็นที่จะใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ปัญหาที่ส าคัญอันหนึ่งก็คือว่าการประกาศเขตที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเขตป่าไม้ 
เขตพ้ืนที่ราชพัสดุ หรือเขตหวงห้ามทางราชการทหาร ใช้มาตราส่วนในการประกาศต่างกัน จึงเป็นที่มาของ
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การจัดท า One Map ของรัฐบาล ดังนั้น ส่วนส าคัญคือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปรับทัศนคติ
และต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจะจัดที่ดินให้กับประชาชน ไม่ได้จะทวงคืนที่ดินจากประชาชน งานจึงจะส าเร็จได้ 

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ความคืบหน้าของโครงการ One Map หรือ
โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน ๑ :  ๔,๐๐๐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ เนื่องจากที่ดินของรัฐในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของ ๙ หน่วยงานระดับกรม ๕ กระทรวง 
เมื่อน าที่ดินของรัฐ ๙ หน่วยงาน ๕ กระทรวงมารวมกัน จะได้ที่ดินของรัฐถึง ๔๕๒ ล้านไร่ ในขณะที่ประเทศไทย
มีที่ดินทั้งประเทศ ๓๒๐ ล้านไร่ เพราะฉะนั้นที่ดินของรัฐจึงมีความทับซ้อนกันอยู่ จึงเป็นที่มาของโครงการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐขึ้นมาและต้องจัดท าแผนที่ใหม่ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกหน่วยงาน
ระดับกระทรวงมีกฎหมายเป็นของตนเอง สามารถจะก าหนดแนวเขตที่ดินของตนเองขึ้นมาตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ โดยที่หน่วยงานอื่นไม่ได้รับทราบด้วย One Map มี ๒ ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) การท าแนวเขต
ให้เป็นเส้นเดียว เขตพ้ืนที่ชนกัน ไม่ทับซ้อนกันอีกต่อไป และ ๒) ก าหนดว่าที่ดินของรัฐนั้น ๆ เป็นที่ดินของ
ใคร เพราะฉะนั้น ๑ พ้ืนที่จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียง ๑ หน่วยงานเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า 
มีพื้นที่ทับซ้อนกันถึง ๖ หน่วยงาน ขณะนี้ได้จัดท า One Map เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าลังน าเข้าคณะรัฐมนตรี 
ซึ่ง One Map นี้เป็นด าริจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเมื่อประมาณ ๗ ปีที่แล้ว และขณะนี้ได้มีการประกาศ
จังหวัดที่เป็น One Map ไปแล้ว ๒ ชุด จ านวน ๒๒ จังหวัด คงเหลืออีก ๔ ชุด ๆ ละ ๑๑ จังหวัด โดยจังหวดั
กาญจนบุรีจะอยู่ชุดที่ ๖ ตามแผนงานจะเข้าสู่การพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะเป็น
หน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเป็นผู้อนุมตัิแนวเขตที่ดินของรฐั เมื่อประกาศแล้วทั้ง ๙ หน่วยงาน ๕ กระทรวง
นั้น จะต้องไปท าแนวเขตที่ดินในแผนที่แนบท้ายของตนเองให้ตรงกับ One Map โดยมีระยะเวลา ๑ ปีท่ี
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ เมื่อ One Map และแนวเขตที่ดินของรัฐมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จะท าให้รู้ว่าที่ดินของท่านอยู่ในพ้ืนที่ของรัฐหรือไม่ อย่างไร ถ้าอยู่ในที่ดินของรัฐต้องใช้กฎหมายของ
หน่วยงานนั้นเพียงหน่วยงานเดยีวด าเนนิการแกไ้ขโดยกระบวนการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ 
หรือ คทช. เข้าไปด าเนินการได้ แต่หากที่ดินไม่ได้อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ก็จะมีสิทธิ์ในการขอเอกสารสิทธิ์ได้ 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อ One Map มีความชัดเจนแล้วจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเปน็รูปธรรมมากขึน้ 
นอกจากนี้ คทช. ในขณะนี้มีคณะอนุกรรมการทั้งหมด ๑๑ คณะ โดย One Map เป็นคณะอนุกรรมการ
คณะที่ ๙ มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานอนุกรรมการ และขณะนี้ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะที่ ๑๐ คือ คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) 
และคณะอนุกรรมการคณะที่ ๑๑ คือ คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ถ้าคณะอนุกรรมการ
พิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) ไม่แน่ใจก็จะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศพิจารณา ประเทศไทยถ่ายภาพถ่ายทางอากาศมาแล้ว ๕ ครั้ง ขณะนี้ก าลังถ่ายครั้งที่ ๖ อยู่แต่ยัง 
ไม่แล้วเสร็จ ครั้งแรกถ่ายเมื่อปี ๒๔๙๘ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จากนั้นก็มีการถ่ายภาพทางอากาศกัน 
มาอย่างต่อเนื่อง ๕ ครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด  
จะส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ว่าในปีที่อ้างนั้นมีการท าประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น
หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะสามารถพิสูจน์สิทธิ์ตัวเอง 
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๑) การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
นายวิชัย ธรรมวิภาค นายอ าเภอเลาขวัญ รายงานโดยสรุปว่า ส าหรับการบริหารจัดการน้ าใน

อ าเภอเลาขวัญ ซึ่งได้รับน้ าจากโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเดินท่อส่งน้ าให้แก่ประชาชนต าบลหนองฝ้ายทั้งต าบลเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ประชาชน ๕,๗๐๐ กว่าคน แต่ยังคงเหลือพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ต่อท่อส่งน้ าอีกจ านวนมาก จึงมี
ความต้องการอย่างเร่งด่วนเพราะหากสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทั้งอ าเภอ ก็จะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 
นายบุญธวัฒน์ วงษ์ค ามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต าบลหนองโดน อ าเภอเลาขวัญ กล่าวว่า เนื่องจาก

ในพ้ืนที่โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่ฯ มีการวางท่อเมนส าหรับส่งน้ าตามเส้นสีเหลืองแล้ว และได้มี
การต่อท่อตามเส้นสีฟ้าเรียบร้อย แต่ในส่วนของบ้านวงศ์พรหมซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อต าบลหนองฝ้ายยังใช้น้ า 
ผิวดินอยู่ ซึ่งน้ าผิวดินมีการปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง มูลสัตว์ เวลาน้ าหลากมาจะไหลไปรวมกันอยู่
ในสระให้ประชาชนได้น าไปใช้ อีกทั้งในหมู่บ้านมีวัด มีโรงเรียน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ถ้าสามารถขยายท่อเส้นนี้ได้ จะท าให้หมู่บ้านวงศ์พรหม บ้านน้ าคลุ้ง สามารถใช้น้ าได้เหมือนกัน  

นายรบฤา พรหมมา ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (จังหวัด
สุพรรณบุรี) ชี้แจงว่า ที่มาของโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สืบเนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็น "อีสานภาคกลาง" ประสบปัญหาขาดแคลนน้ ามาเป็น
เวลาหลายสิบปี และมีความแห้งแล้ง ประกอบด้วย ๕ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอ
ห้วยกระเจา อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอพนมทวน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา และ
เป็นพ้ืนที่เงาฝน ปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าปริมาณเฉลี่ยของทั้งประเทศ สาเหตุเกิดจากเทือกเขาถนนธงชัยที่
ขวางกั้นทางทิศตะวันตก ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไม่สามารถพัดพาความชุ่มชื้นจากทะเลอันดามัน  
เข้ามาสู่พ้ืนที่แห่งนี้ได้ ท าให้เกิดเป็นเขตเงาฝนและปริมาณน้ าฝนนอ้ย ประกอบกับพื้นที่นี้ไม่มีแม่น้ าสายหลกั  
มีเพียงล าห้วยล าคลอง มีน้ าตามฤดูกาล และยังไม่มีระบบชลประทาน ดังนั้น แนวทางสุดท้ายที่จะช่วยเหลือ
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ชาวบ้านได้คือน้ าบาดาล ในส่วนของน้ าบาดาล แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรก คือ น้ าบาดาลตามโครงการ
ปกติ หรือโครงการที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเป็นโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรทั้งหมด จ านวน ๓ 
โครงการ และเป็นโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน ๓ โครงการ ในส่วนของปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน ๓ โครงการ จากแหล่งงบประมาณ ๒ แหล่ง ก็คือ แหล่งที่ ๑ ต าบลหนองฝ้าย ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถมีแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับท าการประปา
หรือระบบกระจายน้ าได้ มีน้ าต้นทุนอยู่ ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากที่ได้ท าการส ารวจแอ่งน้ าบาดาล ซึ่งมี
ความกว้าง ๖ กิโลเมตร ความยาว ๑๒ กิโลเมตร และความลึก ๒๐๐ เมตร เป็นพื้นที่จุน้ าใต้ดิน มีปริมาณน้ า
รวม ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ าเพ่ิมเติมรายปีอยู่ที่ ๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าเพ่ิมเติมรายปี
เกิดจากน้ าฝนที่ตกลงมา ซึมผ่านลงไปในชั้นน้ าบาดาล และสะสมอยู่ในชั้นน้ าบาดาลรายปี ส าหรับปัจจุบัน  
มีการน ามาใช้ประโยชน์อยู่ที่ปีละ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นโครงการ
พระราชด าริและด าเนินการอยู่ในอ าเภอเลาขวัญ อาทิ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ าบาดาลในพ้ืนที่
หาน้ ายาก เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ าบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ ๙ ต าบลหนองฝ้าย และโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนา
น้ าบาดาลในพ้ืนที่หาน้ ายาก เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาน้ าบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อ าเภอเลาขวญั 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ ๒) ด าเนินการอยู่ที่บ้านหนองงิ้วโล้ง หมู่ ๙ ต าบลหนองโสน 
อ าเภอเลาขวัญ และบ้านหนองข่อย หมู่ ๙ ต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวัญ โดยได้รับงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาน้ าบาดาล จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่ต าบลหนองฝ้าย แต่จะมีขนาดเล็กกว่า และโครงการ
พัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ด าเนินการที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ ๔ ต าบลหนองปลิง รวมแล้ว
มีทั้งหมด ๔ โครงการขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ โดยที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้แล้ว และได้มีการวางแผนที่จะเชื่อมต่อท่อส่งน้ า
เพื่อท าการกระจายน้ าจากทั้ง ๔ โครงการออกไปให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

นายอนันต์ ศิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวว่า ได้ด าเนินการต่อจาก
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งได้ขุดเจาะน้ าบาดาลขนาดใหญ่ โดยได้มีการต่อท่อเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่อเมน 
มีระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร กระจายไปในพื้นที่ของอ าเภอเลาขวัญ ๓ ส่วนใหญ่ ๆ ส าหรับเส้นทางที่
ยังรอการวางท่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะตั้งงบประมาณปีละประมาณ ๑๕ ล้านบาทต่ออ าเภอ  
ทั้งในส่วนของอ าเภอเลาขวัญและอ าเภอห้วยกระเจา โดยจะท าการวางท่อเป็นระยะต่อกันไปเรื่อย ๆ จนได้
ครบทุกเส้นทาง แต่เนื่องจากมีงบพิเศษของ สทนช. ซึ่งเป็นงบกลาง จึงได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ไปทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ๗๐ ล้านบาท และ ๖๐ ล้านบาท เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว 
จะด าเนินการทั้งระบบ 

 
 
 



๑๐ 
 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขณะนี้มีการออกพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ให้ทางจังหวัดและอ าเภอจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอ าเภอให้เป็นเอกภาพ โดยขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าในจังหวัดหรือในอ าเภอของท่าน จะมีโครงการ
ที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างไร ให้ส่วนราชการพูดคุยกับ
ประชาชน ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม ว่ าจังหวัดควรจะด าเนินการ 
ในส่วนไหน อย่างไรบ้าง เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้ใส่ทุกเรื่องไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดมีงบประมาณที่เป็นของตนเองเท่าไหร ่ให้พิจารณาว่าจะใช้อย่างไร ส่วนที่เหลือที่เป็นเรื่องของฟงักช์ัน่ 
ของส่วนราชการที่อยู่ส่วนกลาง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง หรือ สทนช. ให้ระบุไปว่า
เป็นโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ เมื่อมีการเสนอแผนพัฒนาจังหวัดไปให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา จะมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ หรือ ก.น.บ.  
เป็นผู้พิจารณาถึงความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมของแผนพัฒนาจังหวัด หากเห็นด้วยกับแผนพัฒนานั้น
จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแผนพัฒนาจังหวดัหรือกลุ่มจังหวัดนั้น ซึ่งแผนพัฒนาจังหวดัหรือกลุม่
จังหวัดจะครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการที่จะไปท างานในแต่ละจังหวัด จากนั้นจะประสานกับหน่วยงาน
ฟังก์ชั่น เช่น สทนช. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น ได้พิจารณา
น าโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดไปขอตั้งงบประมาณจากส านักงบประมาณ ซึ่งงบประมาณก็จะอยู่ที่
หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานฟังก์ชั่นตามเดิม แต่ว่าเป้าหมายหรือสถานที่ที่จะด าเนินการจะให้จังหวัด
พิจารณาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดรวมถึงภาคประชาสังคมในจังหวัดนั้น เพ่ือให้งบประมาณ
ที่จังหวัดได้รับตรงกับความต้องการที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกตามมาตรา ๓๑ 
วรรค ๒ ถ้าโครงการไหนที่ส่วนกลางด าเนินการในจังหวัดแล้วแต่ประชาชนในจังหวดัไม่เห็นด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสามารถส่งคืนหรือคัดค้านโครงการนั้นได้ นี่เป็นสิ่งที่พยายามจะท าให้การแก้ปัญหาหรือการใช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประโยชน์และตรงเป้าหมายมากที่สุด 

นางสาวสุภาพร หมั่นหาทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มประสานพ้ืนที่ ๕๒ ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  กล่าวว่า การแก้ปัญหา
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ จากที่ได้รับทราบข้อมูลมา กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้รับงบประมาณปกติและงบกลาง
ในการด าเนินงาน และมี สทนช. เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ าในภาพรวมอยู่แล้ว โดยเป็นการบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ าผิวดินหรือน้ าใต้ดิน และใช้งบประมาณในการด าเนินงานที่ค่อนข้างสูงมาก 
เนื่องจากเป็นระบบท่อและเป็นน้ าแร่ ซึ่งทาง สทนช. มีแผนในการจัดสรรงบประมาณหรือดูแลในภาพรวม
อยู่แล้ว จึงเห็นว่าหากมีหน่วยงานหรือภาคส่วนไหนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับส านักงาน กปร. ทาง สทนช. จะได้
ประสานงานเพ่ือดูแลในภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หากมี
พระราชด าริก็สามารถจะจัดสรรงบประมาณได้ตามความเหมาะสม แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมของ สทนช. น่าจะดูภาพรวมก่อน และหากมีความเกี่ยวข้องกับ กปร. ทาง สทนช. จะแจ้งให้ กปร. 
ได้รับทราบต่อไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า เนื่องจากแหล่งน้ าต้นทุนที่จะ
น ามาใช้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ แต่การที่จะน าน้ าจากแหล่งน้ าต้นทุนไปสู่ประชาชนให้ได้
อุปโภคบริโภค หากส านักงาน กปร. เห็นว่าควรจะเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการพระราชด าริบางส่วนหรือ



๑๑ 
 
บางจุด เพ่ือถวายพระเกียรติหรือเพ่ือให้ประชาชนได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ หากส านักงาน กปร. เห็นว่า
มีบางส่วนที่น่าจะท าได้จะสามารถอนุเคราะห์ประชาชนในลักษณะไหนได้บ้าง ประชาชนก็จะได้ประโยชน์
และเป็นการเทิดพระเกียรติด้วย 

พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมการ กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบรุีมีเขื่อนใหญ่ ๓-๔ เขื่อน แต่ประชาชน
หลายอ าเภอในแถบนี้ขาดแคลนเรื่องน้ า พ้ืนที่มีขนาดกว้างใหญ่ เหมาะส าหรับท าการเกษตร สร้างผลผลิต
ทางการเกษตรให้กับท้องถิ่นและประเทศได้มาก ถือเป็นความโชคดีที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และพบบ่อน้ าบาดาล สิ่งที่อยากถาม คือ บ่อน้ าเหล่านี้มีเพียงพอหรือไม่ ได้รับทราบจากกรมทรัพยากร 
น้ าบาดาลว่ามีเพียงพอและมีน้ าไหลลงมาเพ่ิม น้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปริมาณน้อยกว่าน้ าที่ไหลลงมาเพ่ิม  
แต่ปัญหาคือการกระจายน้ า ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงท้องถิ่น จึงขอฝากให้ทาง
จังหวัดช่วยดูแล ส่วนทางสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ในการสนับสนุน เร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ โดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณที่จะไปสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาน าเสนอในรัฐสภา ซึ่งจะท าให้รู้ว่าสามารถเชื่อมโยง
หรือส่งเสริมได้อย่างไร พร้อมนี้ขอรับฟังข้อมูลเรื่องโครงการอุโมงค์ผันน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย 

นายอ านาจ ชูวงศ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา ส านักงานชลประทานที่ ๑๓ 
กรมชลประทาน กล่าวว่า พ้ืนที่ของอ าเภอเลาขวัญเป็นพ้ืนที่ท่ีประสบภัยแล้งของจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบัน
มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลางของกรมชลประทานอยู่ ๑ อ่าง คือ อ่างเก็บน้ าห้วยเทียน ซึ่งใช้ในการอุปโภคบริโภค
และผลิตน้ าประปา รวมถึงการส่งน้ าภาคการเกษตร ส าหรับในปีนี้มีปริมาณน้ า ๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส าหรับโครงการในอนาคตที่จะต้องน าน้ าจากเขื่อนศรี
นครินทร์มาใช้ในพื้นที่ ๕ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอ
หนองปรือ และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน ได้แก่ โครงการที่ ๑ โครงการสูบน้ าจากแม่น้ าแควใหญ่ขึ้นมา
ใช้ในพ้ืนที่ ด าเนินการโดยกรมชลประทาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรูปแบบก่อสร้ าง  
คาดว่าจะด าเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการที่ ๒ โครงการอุโมงค์ผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์  
โครงการนี้ทาง สทนช. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการศึกษารายงานความเหมาะสมและรายงาน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้หากสามารถด าเนนิการได ้จะมีพื้นที่และประโยชน์ที่ครอบคลุมใน ๕ อ าเภอ เนื้อที่
ประมาณ ๔ แสนไร่ แต่เนื่องจากโครงการนี้อยู่ในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
กรมป่าไม้ อีกทั้งต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลล่าสุด ได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการพิจารณามาแล้ว 
๓ ครั้ง ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอยู่ และมีก าหนดที่จะพิจารณาเป็นครั้งที่ ๔ ซึ่งก าหนดไว้เดือนมกราคม 
แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการพิจารณา นอกจากทั้งสองโครงการข้างต้นแล้ว ยังมี โครงการขยายความจุของ 
อ่างเก็บน้ าล าอีซูซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง กรณีที่ผันน้ าจากเขื่อนศรีนครินทร์ โดยการเจาะอุโมงค์ซึ่งมีความยาว
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร น้ าส่วนนี้จะมาลงที่อ่างเก็บน้ าล าอีซู ซึ่งทางกรมชลประทานไดด้ าเนนิการก่อสร้างไว้
บางส่วนแล้ว และยังมีแผนงานในเรื่องการขยายความจุ หลังจากนั้นเมื่อผันน้ ามาจากเขื่อนศรีนครินทร์และ
มาลงในอ่างเก็บน้ าล าอีซูแล้ว ต่อไปจะเป็นระบบแพร่กระจายน้ า โดยจะลงไปในพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นระบบ
ท่อและระบบเปิดด้วย ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวสันท านบของเขื่อน และอีกหนึ่งโครงการคือการขยายความจุอ่างเก็บน้ าล าตะเพินบน  
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ซึ่งอยู่ในช่วงตอนบนของล าตะเพิน เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ิมเติมในส่วนของล าน้ าล าตะเพิน 
พร้อมทั้งจะมีระบบผันน้ าเข้าไปในพ้ืนที่แห้งแล้ง ทั้งมาเติมในส่วนของอ่างเก็บน้ าห้วยเทียน และจะไปทาง
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีบางส่วน จึงขอน าเรียนว่าทั้ง ๔ โครงการข้างต้น หากสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
ก็จะสามารถบรรเทาและช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนและปญัหาภัยแล้งในพื้นที่ของทั้ง ๕ อ าเภอ รวมทั้ง
พ้ืนที่ข้างเคียงด้วย  

นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ กรรมการ กล่าวว่า ขอฝากให้ท้องถิ่นช่วยบริหารและดูแล อีกเรื่องหนึ่ง 
คือ การเจาะบ่อน้ าบาดาลถึง ๑๑ บ่อ ขอสอบถามว่ากรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มีการค านวณไว้บ้างหรือไม่ว่า 
น้ าต่อลูกบาศก์ลิตรมีต้นทุนเท่าไหร่ และมีการอบรมให้ผู้น าท้องถิ่นรวมถึงประชาชนได้รับทราบถึงต้นทุน
ดังกล่าวหรือไม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหน ให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประโยชน์และมี
คุณค่ามากที่สุด ให้สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอฝากหน่วยงานให้ช่วยกันท าให้ประชาชนมีจิตส านึก
ว่าน้ าเหล่านี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ไม่ใช้แบบทิ้งขว้าง และสอบถามเกี่ยวกับการใช้ 
น้ าบาดาลว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ า เพราะหากเป็นการใช้ไฟฟ้าก็ขอให้หาวิธี
ในการลดต้นทุนการใช้น้ าด้วย 

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ กล่าวว่า มีข้อสังเกต ๒ ประเด็น คือ เรื่องเทคนิค และเรื่องการ
บริหารจัดการ ซึ่งในเรื่องของเทคนิค ถ้ามีการส ารวจธรณีวิทยาในพ้ืนที่ จากที่รายงานมาว่าใช้กระแสไฟฟ้า
แล้วสามารถรู้ถึงความต้านทานในดินว่ามีน้ าหรือมีสิ่งใดอยู่ตรงไหน ซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยที่ท าการ
ส ารวจน้ าบาดาลตั้งแต่ ๕ เมตรถึง ๓๐ เมตร ส่วนมากจะเป็นกรมทรัพยากรน้ าบาดาล แต่ที่ได้รับทราบมา
หน่วยทหารก็มีเช่นเดียวกัน อาทิ กรมการพลังงานทหารก็สามารถท าได้ จึงเห็นว่าในด้านเทคนิค หากมีการ
ประสานงานกันได้ถือเป็นเรื่องที่ดี ในส่วนของการบริหารจัดการ เมื่อสูบน้ าขึ้นมาแล้ว เนื่องจากมีการเจาะบ่อ 
๘ บ่อ ไม่ทราบว่าจะมีการเจาะเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าเจาะเพ่ิมก็สามารถประสานงานทางเทคนิคไปยังกรมการ
พลังงานทหารได้ และสอบถามเกี่ยวกับปริมาณน้ าที่ได้มาน าไปใช้ในครอบครัวหรือน ามาท าการเกษตร 
เพราะทั้ง ๒ ประเภทมีความแตกต่างกัน หากเป็นการเกษตรต้องใช้น้ ามาก เมื่อน าน้ ามาใช้ต้องมีน้ าชดเชย 
ไม่ทราบว่ามีแผนงานอยู่แล้วใช่หรือไม่ เพราะหากไม่มีการเติมน้ าลงไปอาจจะเกิดปัญหาดินทรุดได ้

นายรบฤา พรหมมา ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๒ (จังหวัด
สุพรรณบุรี) ชี้แจงว่า พลังงานที่ใช้ในการสูบน้ าปัจจุบันเป็นพลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% แต่ในอนาคตโครงการ 
ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่โดยใช้งบกลาง มีการน าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์เข้ามาเ สริม
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าไฟให้แก่ท้องถิ่นและประชาชนผู้ใช้น้ า ล่าสุดกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้ามาส ารวจออกแบบในพ้ืนที่โครงการจัดหาบ่อน้ าบาดาลขนาดใหญ่ฯ
ต าบลหนองฝ้ายเรียบร้อยแล้ว โดยจะก่อสร้างโซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On Grid) ซึ่งเป็นแบบมีแบตเตอรี่
ส ารองไว้ใช้ในยามที่ไม่มีแสงแดดด้วย งบประมาณอยู่ที่ ๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งกรมทรัพยากรน้ าบาดาลอยู่ระหว่าง
ท าหนังสือเสนอไปยังส านักพระราชวัง เพ่ือขออนุญาตติดตั้งระบบเพ่ิมเติม และอีกทางหนึ่งได้ท าหนังสือเสนอ
ไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเกี่ยวกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ดงักล่าว ส่วนประเดน็ในเรือ่งการสรา้งจิตส านกึตา่ง ๆ ได้มีการจัดอบรม มีการประชาคม 
ซึ่งระหว่างการประชาคมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ  
ในประเด็นของการเติมน้ า มีบ่อเติมน้ าประมาณ ๑ ไร่ อยู่ด้านหลังโครงการในพ้ืนที่ติดกัน เป็นการเติมน้ า 
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โดยระบบสระ คือ ด าเนินการการขุดสระขนาดประมาณ ๑ ไร่ บริเวณด้านล่างสุดของสระจะมีสะดือ แทนที่จะ
ให้ธรรมชาติค่อย ๆ ซึมตรงไปสู่ชั้นน้ าบาดาล ก็ปรับเป็นให้น้ าที่เหลือจากภาคการเกษตรและเหลือจากการ
ใช้ของชาวบ้านที่ไหลเข้ามาสู่สระ สามารถซึมตรงไปสู่ชั้นน้ าบาดาลได้โดยตรงหรือกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นการ
เพ่ิมอัตราการซึมผ่าน เร่งเร้าจากธรรมชาติโดยใช้คน เหล่านี้เป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ อีกประการหนึ่ง คือ การส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาล เดิมทีมีเทคโนโลยีในการส ารวจอยู่
แล้ว ๓ รูปแบบ คือ การส ารวจด้วยไฟฟ้า การส ารวจด้วยพลังงานคลื่นเสียง และการส ารวจด้วยพลังงาน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั้ง ๓ รูปแบบนี้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่ง ๑ ในเทคโนโลยีได้
น ามาใช้จนกระทั่งพบแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญน่ี้ ส าหรับการบริหารจัดการ โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาด
ใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ มีการเจาะบ่อน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๑๐ บ่อ โดยแบ่งเป็นบ่อผลิต ๘ บ่อ และเป็นบ่อสังเกตการณ์ ๒ บ่อ ส่วนสาเหตุที่ต้องมีบ่อ
สังเกตการณ์ ๒ บ่อ มีไว้เพ่ือการติดตามการใช้น้ า การเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพ ถ้าเกิดระดับน้ า
ลดลงไปอาจจะท าให้เกิดผลกระทบต่อบ่อน้ าบาดาลของชาวบ้านได้ ก็จะต้องมีการปรับการใช้น้ า แต่ที่ผ่าน
มายังไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากที่ได้มีการสังเกตการณ์ ส าหรับในส่วนของบ่อผลิ ตทั้ง ๘ บ่อ เป็นบ่อน้ า
บาดาลขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปบ่อน้ าบาดาลที่มีการเจาะและพัฒนาจะมีขนาด ๖ นิ้ว หรือ ๑๕๐ มิลลิเมตร 
แต่ส าหรับบ่อน้ าบาดาลในโครงการพระราชด าริจะมีขนาด ๘ นิ้ว หรือ ๒๐๐ มิลลิเมตร อัตราการสูบต่อบ่อ
ใช้เครื่องสูบที่ ๑๕ แรงม้า อัตราการสูบอยู่ที่ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ โดยที่อัตราการสูบ หากมี
การสูบต่อเนื่อง ๑๖ ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล ก็จะสามารถสูบได้วันละ ๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน หรือคิดเป็น ๒.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี อัตรานี้คิดจากปริมาณสูงสุดที่ท าการสูบจากบ่อ แต่ว่าอัตรา
การใช้จริงในปัจจุบัน เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จึงถือว่าสามารถ
น าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้อีกมาก ประการสุดท้าย ส าหรับน้ าที่น าขึ้นมาใช้มีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือใช้
ส าหรับการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรอย่างไร ในส่วนของการอุปโภคบริโภค เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ ประมาณ 
วันละ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนการเกษตร ด้วยการสนับสนุนจากส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
หรือ ส.ป.ก. ได้ใช้เงินกองทุนของ ส.ป.ก. ในการเดินท่อขนาด ๓ นิ้ว โดยมีแผนที่จะเดินท่อและติดมิเตอร์ให้
พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ๓,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จไป ๑,๐๐๐ ไร่ นอกจากนี้ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ปลูกพืชน้ าน้อย โดยจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกจะคงวิถีชีวิต
เดิมด้วยการปลูกมัน อ้อย หรือข้าวโพด แต่มีการใช้น้ าเสริมเข้าไปเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และกลุ่มที่สอง  
ปรับวิถีชีวิต จากที่ปกติท าอ้อย ๑๐ ไร่ ให้แบ่งพ้ืนที่ ๑ ไร่มาปลูกผัก ปัจจุบันที่เห็นผลชัดเจน เช่น หน่อไมฝ้รัง่ 
เป็นต้น ซึ่งนอกจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการเลี้ยงวัวจ านวนมาก ข้อดีของน้ าจากโครงการคือการเป็น
น้ าแร่ ถือเป็นจุดแข็งของด้านการเกษตร ซึ่งอาจจะโฆษณาได้ว่าเป็นวัวขุนน้ าแร่ได้ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ตามข้อมูลที่ระบุว่าพื้นที่แห่งนี้เปน็
อีสานแห่งกาญจนบุรี ซึ่งขณะนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ าจากน้ าบาดาลเป็นหลัก จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทที่ส าคัญ คือ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี 
ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญ คือ การจัดหาแหล่งน้ าในพ้ืนที่เกษตรอาศัยน้ าฝนนอกเขต
ชลประทาน ใน ๒๐ ปีต้องด าเนินการให้ได้ ๑๓ ล้านไร่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ า 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครอง



๑๔ 
 
ท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗ (๒) กล่าวไว้โดยสรุปวา่ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทุกกระทรวง รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนนิการจัดท าแผนงานและแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาแหลง่น้ า
ขนาดเล็กไม่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร รวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดจะเสนอข้อมูลแผนงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและน าเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
นอกจากนี้อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถท าได้คือการท าฝาย หากฝายมีขนาดต่ ากว่า ๕ เมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถด าเนินการเองได้ หรือในกรณีที่ฝายมีความสูงเกินกว่า ๕ เมตร ก็สามารถด าเนินการได้
เช่นกัน แต่ต้องจัดท าหนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทานหรือ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น 

นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ขอฝากผู้ตรวจกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น และผู้ตรวจส านักนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมาเคยขอที่ดินของกรมชลประทานเพ่ือจะตั้งระบบนี้ ปรากฏว่า
กรมชลประทานไม่อนุมัติ และต้องไปหาซื้อที่ดินให้ชาวบ้านแทน ตอนนี้เข้าใจว่าทางราชการอยากให้มี
หน่วยงานราชการรับผิดชอบดูแลหลังจากที่มีการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ยังมีบางหน่วยงานที่
เป็นหน่วยงานของประชาชนที่เป็นภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มแปลงใหญ่ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หากคนกลุ่มนี้จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีหน่วยงานราชการ
รับรองดูแล น่าจะสามารถขยายกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนออกไป แทนที่จะให้เพียงแค่  อปท. เป็นผู้ยื่นขอ
เพียงหน่วยเดียว เนื่องจาก อปท. บางแห่งก็ด าเนินการให้โดยเร็ว  เพราะทราบดีถึงความต้องการของ
ประชาชน แต่บางแห่งก็อาจจะไม่ด าเนินการให้ จึงขอฝากผู้ตรวจราชการทั้ง ๒ ท่านได้สรุปข้อมูลที่เสนอนี้
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย 

๒) ความคืบหน้าโครงการสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
นายอนันต์ ศิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ส าหรับโครงการสร้าง

สะพานข้ามอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ด าเนินการบรรจุไว้ในแผนของจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้น า
เรียนผู้บริหารระดับกรมแล้วด้วยความตั้งใจจะให้เป็นงบฟังก์ชัน แต่เนื่องจากการสร้างสะพานไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ภารกิจโดยตรงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน  
การป้องกันน้ าท่วม และการพัฒนาเมือง จึงจะให้งบฟังก์ชันมาได้ แต่เมื่อเป็นเรื่องของการสร้างสะพานเพียง
อย่างเดียว ภารกิจจะไปตรงกับกรมทางหลวง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่แหล่งงบประมาณน่าจะตรง
มากกว่า 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า เรื่องนี้น่าจะมีรูปแบบที่ตรงกับ 
แนวทางการบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ หากทางจังหวัดเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีความจ าเป็น หน่วยงานในพ้ืนที่ได้ส ารวจออกแบบแล้วว่าสามารถด าเนินการได้และมีความ
เหมาะสมคุ้มค่า ซึ่งก็จะอยู่ที่คณะกรรมการแผนพัฒนาจังหวัด จะได้ระบุไปในแผนว่าจะของบประมาณผ่าน
ทางหน่วยงานฟังก์ชัน โดยระบุว่าควรจะเป็นกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวง ล้วนเป็นหน่วยงานทีอ่ยู่
ในจังหวัดอยู่แล้ว แต่หากไม่เห็นด้วยก็สามารถชี้แจงได้ ขอฝากให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุม



๑๕ 
 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือพิจารณาและเป็นมติจากที่ประชุมว่าจะมอบหมายให้
หน่ วยงานใดเป็นผู้ ด า เนินการหรือ เป็นหน่วยงานที่ ขอจัด ตั้ งงบประมาณ จากนั้ นส่ ง เรื่ อง ให้
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ หรือ ก.น.บ. พิจารณา หากเห็นชอบจะ
น าเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

จากนั้น ในช่วงท้ายของกิจกรรม นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการฯ ในโอกาสลงพ้ืนที่พบประชาชนและให้ค าแนะน าการด าเนินงานของจังหวัด และ
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวปิดกิจกรรม โดยสรุปได้ดังนี้ 

นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะสมาชิก
วุฒิสภาที่ได้เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรี พบปะประชาชนและส่วนราชการในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ที่ได้ติดตามปญัหาต่าง ๆ โดยครั้งนี้เป็นครัง้ที่ ๕ ที่ได้มาชี้ช่องทางให้เหน็วธิีการ เพื่อน าสู่ความส าเร็จและการ
แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของที่ดินท ากินและเรื่องน้ าที่เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งเรื่องที่ดินมีปัญหาในเรื่องการทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และที่ดินอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง
ระหว่างที่ดินของรัฐและที่ดินของประชาชน ซึ่งแผนงานที่ชัดเจนคือการใช้ One Map ในการแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องนี้ คทช. ได้มาในพ้ืนที่และพูดคุยกันเพ่ือที่จะได้มีแนวทางที่ชัดเจน วุฒิสภาที่น าเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้จริง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่และ
ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ดิน เรื่องน้ า และเรื่องช้างป่า ถึงแม้ขณะนี้บางเรื่อง
อาจจะยังไม่ส าเร็จ แต่ก็มีช่องทาง รูปแบบและวิธีการที่จะน าสู่ความส าเร็จในอนาคต และหลาย ๆ เรื่อง 
ก็มีผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการจะได้มาซึง่งบประมาณ เช่น เรื่องพลังงาน ที่ได้ชี้แนะแนวทาง 
และมีโอกาสที่จะได้ไปน างบประมาณมาสู่พ้ืนที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ของน้ าบาดาล เรื่องการขยายขอบเขตความจุอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะได้มี
การบูรณาการร่วมกัน เพื่อน าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ในวันนี้ที่ได้มีการรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าและโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ รวมถึงปัญหาของประชาชนในอ าเภอเลาขวัญ สิ่งที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ 
พบว่า หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ต่างคนต่างท างาน แต่ไม่ค่อยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่ได้แชร์ 
สิ่งที่ตนเองท า รัฐบาลจึงพยายามให้หัวหนา้ส่วนราชการหรอืข้าราชการได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึน้ ได้รับฟัง
เสียงของประชาชนมากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้อ าเภอ จังหวัด ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพ่ือจะได้รับทราบถึงความต้องการ ความจ าเป็นหรือปัญหาที่มีอยู่  
และน าสู่การหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่ให้ลักษณะเป็น One Plan หรือการมีแผนพัฒนาพ้ืนที่เพียง
แผนเดียว แล้วเสนอโครงการเหล่านั้นให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ หรอื 
ก.น.บ. ที่จะมีรัฐมนตรีมาก ากับดูแลแต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณเป็นรายพ้ืนที่ แต่ไม่ได้เพ่ิมงบประมาณให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่อย่างใด 
งบประมาณยังคงอยู่กับส่วนราชการเช่นเดิม เพียงแต่ให้มีกระบวนการในการรับฟังและแสดงความเห็น
ร่วมกันกับประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะท าให้การพัฒนาบ้านเมืองครอบคลุมกับสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือ 



๑๖ 
 
มีความเดือดร้อนอยู่มากขึ้น ดังนั้น จึงขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอ าเภอ หัวหน้าส่วน
ราชการ รวมทั้งประชาชนทุกคนด้วย ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีการประกาศใช้ไปเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ก็ยังไม่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ 
ได้จริงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ แต่หากมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าสู่
กระบวนการจริงจะท าให้การจัดสรรงบประมาณที่มอียู่เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี” (ตามแนบ) 
 จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ ณ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อม
ด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่ภาคกลาง ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบรุี โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอ าเภอเลาขวัญ ให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ 
หัวหน้าส านักงานผู้เชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และนายทนงศักดิ์  ล้อชูสกุล ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี บรรยายสรุป 
 โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ต าบลหนองฝ้าย 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาน้ าบาดาลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เดิมพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา 
และอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบรุี ได้รับการขนานนามวา่เปน็ "อีสานภาคกลาง" เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่
แห้งแล้ง ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาและเป็นพ้ืนที่เงาฝน ไม่มีระบบชลประทาน ไม่มีแม่น้ า
สายหลักไหลผ่าน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ ๘๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ส่งผลให้พ้ืนที่มีความแห้งแล้ง 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ าไม่เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภค และการท าการเกษตร 
ประชาชนไม่สามารถใช้น้ าจากแหล่งน้ าผิวดิน เมื่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้รับค าร้องทุกข์ว่าไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าผิวดินได้ จึงส ารวจเพ่ือหาแหล่งน้ าบาดาล และได้ค้นพบแหล่งน้ าบาดาลแหล่งใหม่ 
ตั้งชื่อว่าแอ่งน้ าบาดาลหนองฝ้าย  ส าหรับโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองฝ้าย แห่งนี้ เป็น ๑ ใน ๑๕ แห่ง จาก ๑๑ จังหวัดทั่วประเทศ  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยโครงการที่ต าบล
หนองฝ้ายได้ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท าให้ประชาชนสามารถใช้น้ าบาดาล 
ในการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตรได้ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีแผนจะขยายระบบกระจายน้ าเพ่ือให้
ครอบคลุมทั้งอ าเภอเลาขวัญ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่
กว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ จะมีปริมาณน้ ารวม ๒.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าบาดาล  
เป็น “น้ าเพื่อชีวิตแห่งอนาคต” น ามาซึ่งความสุขของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 



๑๗ 
 
 คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังและสอบถามข้อมูลการด าเนินงาน พร้อมทั้งได้ฝากให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลและบ ารุงรักษา เห็นคุณค่าของน้ า เพ่ือจะได้มีน้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๖๖.๗ 
หญิง ๓๓.๓ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๓.๓ 
๕ 

๑๘.๓ 
๒๖.๗ 
๔๑.๕ 

๕ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

๓.๓ 
 ๒๓.๓ 

มัธยมศกึษา ๒๕ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๓.๓ 
ปริญญาตร ี ๓๓.๓ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๑๑.๗ 



๑๘ 
 
 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๒๓.๓ 
๒๘.๓ 
๓.๓ 

๔๑.๗ 
๓.๓ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๓.๓ 
๔๑.๖ 
๓๓.๓ 
๓๓.๓ 

- 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๗.๒ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน 
ระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๗๓.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๓. ร้อยละ ๗๑.๔ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
๔. ร้อยละ ๖๕ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๕. ร้อยละ ๖๘.๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๑ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

 
 
 
 



๑๙ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๓ โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๒ (จังหวัด
สุพรรณบุรี) นายอ าเภอเลาขวัญ นายอ าเภอห้วยกระเจา นายอ าเภอหนองปรือ ปลัดอ าเภอ เกษตรอ าเภอ 
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี WisdomNews 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี และได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 
 

------------------------------------ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 



๒๐ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพฤหัสบดีที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

----------------------- 
 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   



๒๑ 
 

   
   

   
 

 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี

   
 

   
 

   
 

   
 



๒๒ 
 

   
 

   
   

   

 
 

******************************************* 


